



ขอมถนนขึ้นภูทับเบิกทางหลวงแะทางเลี่ยง

เพชรบูรณ์ • กรมทางหลวงขอมถนนทางขึ้นภูทับเบิก เดือนผู้สัญจร-นักท่องเที่ยวควรใช้ทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง พร้อมนายสุเทพ ศิลป์ชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างขอมถนนขึ้นภูทับเบิก "งานฟื้นฟูทางหลวง" ในทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 1-4) งบประมาณ 160 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเมษายน 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานเส้นทางได้รับทราบเพื่อวางแผนในการเดินทางได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เส้นทางเลี่ยงแทน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ถนนเส้นทางดังกล่าวจากการสำรวจพบว่า ก่อนที่จะมีการทรุดตัวได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ดินไม่สามารถรับน้ำหนักในการถมน้ำได้จึงเกิดการทรุดตัว และจากการวิเคราะห์ของกรมทางหลวงและผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีการแก้ปัญหา 2 แนวทางคือ การแก้ปัญหาหน้าไต่ดินและน้ำบนดิน โดยน้ำไต่ดินแก้ปัญหาโดยเจาะและวางท่อในบริเวณที่ทรุด โดยบางจุดจะต้องรื้อและขุดลึกลงไปถึง 4 เมตร เพื่อนำดินและหินหรือวัสดุที่เสียหายออกไป จากนั้นก็ทำชั้นระบายน้ำไว้ได้เส้นทางดังกล่าว ส่วนการแก้ปัญหาหน้าบนดินจะต้องทำท่อระบายน้ำและวางระบาย



น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำบนดินซึมลงไปได้ดินได้ ส่วนการก่อสร้างขณะนี้ยังเป็นเพียงการปรับพื้นที่ยังไม่มีการขุดถนนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ประกาศปิดถนนสาย 2331 ระหว่างกม.9+300-กม.10+650 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องห้ามรถทุกชนิดผ่านเส้นทาง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รวมถึงการก่อสร้างดังกล่าวต้องทำการรื้อถนนและปิดถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว

จึงแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ 1.ถ้ามาจาก กทม. ให้ใช้ถนนสาย 12 (แยกพ้อขุนผาเมือง) ถึงแยกบ้านแยงให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางสาย 2013 ถึงแยกนครไทยให้เลี้ยวขวาเข้าสาย 2331 และเดินทางต่อ

จนถึงภูทับเบิกโดยสะดวก 2.ถ้ามาจาก อ.ด่านซ้าย ให้ใช้ถนนสาย 2013 ถึงแยกนครไทยให้เลี้ยวซ้ายสาย 2331 และเดินทางต่อจนถึงภูทับเบิกโดยสะดวก

3.ถ้ามาจาก จ.พิษณุโลก ให้ใช้ถนนสาย 12 ถึงแยกบ้านแยงให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางสาย 2013 ถึงแยกนครไทยให้เลี้ยวขวาเข้าสาย 2331 และเดินทางต่อจนถึงภูทับเบิกโดยสะดวก 4.ถ้ามาจาก จ.ขอนแก่น ให้ใช้ถนนสาย 12 (แยกพ้อขุนผาเมือง) ถึงแยกบ้านแยงให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางสาย 2013 ถึงแยกนครไทยให้เลี้ยวขวาเข้าสาย 2331 และเดินทางต่อจนถึงภูทับเบิกโดยสะดวก อย่างไรก็ตาม คาดว่าอีกประมาณ 1-2 เดือน เครื่องจักรขนาดใหญ่ก็จะทำการขุดรื้อถนน ซึ่งจะช่วยให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้.